

## .ช่วยชี้แนะด้วย.

นำเสนอเมื่อ : 19 มี.ค. 2552

การเรียนภาษาอังกฤษในทุกวันนี้ นับเป็นสิ่งจำเป็นมาก トラบเท่าที่ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาโลก จึงจำเป็นอยู่เองที่เราจะได้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง แมนยำ ดังนั้น วันนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอวิธีหนึ่งที่จะช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี นั่นก็คือ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง เพลงภาษาอังกฤษมีอยู่มากมาย แต่ส่วนมากที่เราใช้สอนเด็ก ๆ มักจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงเด็ก ๆ จริง ๆ บางทีเด็กโตพอที่จะใช้เพลงยาว ๆ ที่มีเนื้อหาทันสมัย เขากับบรรยากาศ เหตุการณ์ หรือสมัยนิยมนั้น ก็มีมากมาย ดังตัวอย่างเช่น

1. เพลง [My heart will go on](#) ร้องโดย **Celine Dion** เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง **Titanic** เพลงนี้ดีอย่างไรหรือคะ เพลงนี้เป็นเพลงที่ลีลาทำนองที่อ่อนโยน เนื้อหาซาบซึ้ง ความหมายไม่หวือหวา และที่สำคัญที่สุดคือ เพลงนี้ไพเราะมาก ๆ คะ ทำนองเพลงเป็นไปอย่างช้า ๆ ทำให้ผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนี้ สามารถเข้าใจทุกตัวอักษร รับรองคะว่าถ้าคุณครูทั้งหลายสนใจ ลองหาฟังได้โดยคลิกที่ชื่อเพลงได้เลยคะ
2. เพลง [Right here waiting](#) โดย **Richard Marx** เป็นเพลงบรรยายความคิดถึงยามไกลคนรัก ความหมายของเพลงเป็นการประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะรอคอยคนที่รักอยู่ ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป เพลงเพราะมากคะ รับรองไม่ผิดหวัง
3. เพลง [Yesterday once more](#) โดย **The Carpenters**

วันวานยังหวานอยู่ เพลงนี้ค่อนข้างเก่า แต่ยังคงความไพเราะไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง

4. เพลง [I swear](#) โดย **All-4-1** ชายที่มั่นคงต่อคนรักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือจะเป็นเพลงที่ร่วมสมัย ผู้เรียนสนใจ คุณครูก็สามารถนำมาใช้สอนเด็กได้ เด็ก ๆ ทุกคนชอบคะ หรือถ้าความหมายไม่หวือหวาผิดแนวจนเกินไปนัก เราก็สามารถให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุติประกอบไปด้วยก็ได้ โดยเริ่มจากบทสนทนาที่ง่าย ๆ กูอน แล้วย่อย เพิ่มบท หรือให้เด็ก ๆ เค้าได้คิดเนื้อหาของละครก่อนแล้วสร้างบทสนทนาขึ้นมา โดยคุณครูคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ที่แนะนำมานี้ก็เพราะว่าดิฉันลองใช้แล้วได้ผลดีมาก คะ เริ่มใช้ครั้งแรกกับเด็ก ป.5 แล้วสูงขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงชั้น ม.3 เด็ก ๆ ทุกคนให้ความสนใจดี แล้วยังเสนอบทเพลงอื่น ๆ ที่พวกเขาสนใจให้ครูช่วยสอน หรือลองฟังไปพร้อม ๆ กับเค้า ซึ่งก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่ไปกับเด็ก ๆ ทานใดมีความเห็นอย่างไร ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ฝากความเห็นและคำแนะนำไว้ให้ด้วย ขอขอบคุณคะ